



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ 381/2554

9 พฤษภาคม 2554

เกษตรฯ จัดประชุมวิชาการเกษตร ปี 54 วางแนวทางพัฒนาเน้นวิจัยครบวงจร ดูแลความปลอดภัย สินค้าเกษตรและอาหาร การปรับตัวภาคเกษตรในภาวะโลกร้อน ควบคู่พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

นายกมล จิตระวัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2554 ของกรมวิชาการเกษตร เรื่อง "วิชาการเกษตรไทยได้ร่วมพระบารมี 84 พรรษา" ณ โรงแรมรามาคาร์ดินัล กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานด้านวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมี หน่วยงานในสังกัด คือ กรมวิชาการเกษตร ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้วาง นโยบายเพื่อสร้างเสริมสร้างให้วิชาการด้านเกษตรของไทยมีความเข้มแข็ง 8 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการดำเนินงานวิจัยอย่างครบวงจร เร่งพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 2) การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชทดแทนพลังงานโดยไม่มีผลกระทบต่อการผลิตเป็นพืชอาหาร 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อการปรับตัว ของภาคเกษตร และการวิจัยเพื่อบรรเทาผลกระทบการเกิดโลกร้อน อันเนื่องมาจากภาคเกษตร 4) การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าเกษตรก็ตาม แต่การส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปวัตถุดิบหรือแปรรูปเบื้องต้นเท่านั้น การวิจัยการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจึงเป็นเรื่องสำคัญ

5) การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ พ.ศ.2554 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554-15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพด้านวิชาการเกษตรของไทยในระดับนานาชาติ นั้น กรมวิชาการเกษตรก็เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานหลักจึงต้องเร่งปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้ การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6) ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลร่วมกับกรมการข้าว เป็นต้น 7) การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา เนื่องจากจำนวนนักวิจัยลดลง เพราะการเกษียณอายุจำนวนมาก ดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว และให้ใช้บุคลากรนักวิจัยเท่าที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงควรพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะด้านวิชาการ ในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ เป็นพี่เลี้ยง 8) การใช้งบประมาณ งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง และจะต้องประกาศให้สังคมรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

ด้านนายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านพืช ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผลงานวิจัยที่สำเร็จแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และมีศักยภาพที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ระดับหนึ่ง จากนั้นจึงได้นำผลงานไปเผยแพร่โดยจัดการประชุมวิชาการของกรมฯ ประจำปีสำหรับปี 2554 นี้ ได้จัดประชุมวิชาการประจำปีกรมวิชาการเกษตรขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมรามาคาร์ตันสกายใต้แนวคิด "วิชาการเกษตรไทยได้ร่วมพระบารมี 84 พรรษา" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 850 คน ได้รับทราบและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และแลกเปลี่ยนความรู้อันจะเป็นแนวทางในการเพิ่มเครือข่ายงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา การนำเสนอผลงานวิจัย และการจัดนิทรรศการผลงานของกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ ในปี 2553 ที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกเกษตรกร GAP ดีเด่นระดับเขต 8 ราย เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ดีเด่น 2 ราย และผู้ประกอบการโรงงานในระบบ GMP/HACCP ดีเด่น 2 ราย รวมถึงคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี ใน 5 ประเภท ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานพัฒนางานวิจัย งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น งานบริการวิชาการ และมอบรางวัลให้แก่คณะนักวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
